

ด่วนที่สุด



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๕

ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ตามหนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งชักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๖ ปฏิทินการประเมินฯ เอกสารและสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงการตรวจประเมิน นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ขอขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ และอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙

ปฏิทินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	การดำเนินการ	ระยะเวลา
๑	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินแบบผสมผสาน โดยการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการประเมินฯ ร่วมกับการตรวจประเมินฯ ของทีมประเมินที่จังหวัดแต่งตั้ง ตลอดจนชี้แจงแบบประเมินเกณฑ์การตรวจประเมิน และการเตรียมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินตนเองผ่านระบบสารสนเทศ	จากเดิม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็น วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เข้าใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด โดยให้ประเมินตนเอง ยืนยันส่งข้อมูลให้ทีมประเมิน และประเมินความพึงพอใจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ให้รายงานผลการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) โดยให้ประเมินตนเอง ยืนยันส่งข้อมูลให้ทีมประเมิน และประเมินความพึงพอใจผ่านระบบดังกล่าว - ให้รายงานผลการประเมินตนเองทางเอกสารอีกทางหนึ่งตาม “แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (LRP๐๐๑)” โดยสามารถออกรายงานได้จากระบบสารสนเทศฯ ซึ่งรับรองโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้รักษาราชการแทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	จากเดิม ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็น ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากเดิม ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็น ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๔	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบผสมผสาน ผ่านระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.lpa.dla.go.th) โดยตรวจเอกสาร/หลักฐาน ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้ ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยให้เป็นดุลยพินิจของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเหตุ: การลงพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจที่ทางจังหวัดได้กำหนด	จากเดิม วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็น วันที่ ๑๑ กรกฎาคม - ๗ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	การดำเนินการ	ระยะเวลา
๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	งบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการแล้ว และงบประมาณที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้และแจ้งส่งคืนงบประมาณตามแบบรายงานที่กำหนด	จากเดิม ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็น ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ติดตามผลการประเมินของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศฯ หัวข้อ “ติดตามผลการประเมิน” ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผลการประเมินฯ ของทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน หรืออื่น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออุทธรณ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศฯ	จากเดิม วันที่ ๑ - ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็น วันที่ ๘ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
๗	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอุทธรณ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ	จากเดิม ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เป็น ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖
๘	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตรวจสอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้ผ่านระบบสารสนเทศฯ	จากเดิม ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็น ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๙	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และให้แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้วแต่กรณี และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ผ่านช่องทางที่เห็นสมควร เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ หรือช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)	ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น